



เทศบาลตำบลหนองหงส์  
ที่ 1843 / 2566

ที่ บร ๑๓๑๘/ว ฝ อ ๓

ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ 24 ก.ค. 66

ถนนศรีสง่า-โนนแดง บร ๓๑๒๕๐ ๐8-๒4

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นางสาวสุนันทา ละเอียต  
วันที่ ๒๑/๗/๖๖ เวลา ๑๒.๑๕  
จำนวน ๑ ชุด

- 1 สำนักปลัดเทศบาล
- 1 กองคลัง
- 1 กองช่าง
- 1 กองยุทธศาสตร์
- 1 กองการศึกษา
- 1 กองสาธารณสุข
- 1 กองสวัสดิการสังคม
- 1 กองการประปา

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด

เรียน นายเทศมนตรีตำบลหนองหงส์ นายเทศมนตรีตำบลห้วยหิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนที่สุด  
ที่ บร ๐๐๑๗.๒/๑๑๒๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
๒. สรุปผลการประชุม

ด้วย จังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่า Dr.Adriana Blanco Marquizo หัวหน้าสำนักเลขาธิการ  
กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นพ.นิติ เทตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  
และคณะได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ประกอบการประเมินความจำเป็น (Need Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วย  
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน โดยได้มีการหารือร่วมกันในการ  
แก้ไขปัญหายาสูบในระดับพื้นที่ ในบทบาทของกระทรวงมหาดไทยและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ  
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน และลดภาระค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่  
ของประชาชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลภาครัฐ อำเภอจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์  
ยาสูบทุกรูปแบบในพื้นที่ และดำเนินการต่อผู้กระทำผิดกรณีบุหรี่ยาสูบผิดกฎหมายโดยให้บังคับใช้กฎหมาย  
อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัยจากบุหรี่โดยให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชน  
ให้มากที่สุด รวมทั้งกำหนดพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามความเหมาะสม

๓. เน้นย้ำให้ความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์  
ยาสูบจังหวัดอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ละเอียต)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน  
นายอำเภอหนองหงส์

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๙๐๙๙

ส่งมอบ  
28 มิ.ย. 2566

ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๒๕

กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด	รับที่ 17441
เลขที่ 371	รับที่ 28 มิ.ย. 2566
วันที่ 30 มิ.ย. 2566	เวลา



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย Dr. Adriana Blanco Marquizo หัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นพ.นิติ เทตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน โดยได้มีการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาสูบในระดับพื้นที่ในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน และลดภาระค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่ของประชาชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบในพื้นที่ และดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดกรณีผู้ผลิตกฎหมายโดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
  ๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่โดยให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด รวมทั้งกำหนดพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามความเหมาะสม
  ๓. เน้นย้ำการให้ความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง
- ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและแผน  
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๔



สรุปผลการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไทย

\*\*\*\*\*

ผู้แจ้ง	รายละเอียด
<p>นายชัยวัฒน์ ชินโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาสูบและปัญหาอื่นที่เกิดจากควันบุหรี่ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในกรณีเพิ่มขึ้นของภาวะสาหัสใช้ฉวยทางสาธารณสุขเพื่อรักษาและเยียวยา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะมิติด้านการลดรายจ่ายของประชาชนในระดับครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิธรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยได้มีกรรมาธิการร่วมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ารบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามภาค ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาเรื่องยาสูบก็เช่นกัน ในระดับภาคีสังคมกลาง มีคณะกรรมการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการและกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ซึ่งได้นำผลจากการประชุมมาขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ในส่วนภูมิภาคที่เรียกว่าจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการและมีภาคส่วนต่าง ๆ เป็นกรรมการ เพื่อประสานงานในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันฝ่ายปกครองซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่รับนโยบายจากคณะกรรมการชุดนี้ไปปฏิบัติ โดยมีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประสานงานกันในกรรมาธิการร่วมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เช่น เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เรื่องบุหรี่ที่ไม่ถูกกฎหมาย เป็นต้น</p>
<p>วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดบริการสาธารณสุขให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี โดยได้มีการตกลงทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณสุขปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพและควบคู่กันโรค ซึ่งได้กำหนดแนวทางนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นองค์การปลอดบุหรี่ด้วยนโยบาย "๕ สรวิง" คือ ๑) สร้างนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการควบคุม</p>

ผู้ชี้แจง	รายละเอียด
	<p>ยาสูบภายในหน่วยงาน มีการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดการและการติดตาม ประมวลผล ๒) สร้างสิ่งแวดล้อม โดยการจัดให้มีสถานที่สาธารณะตามที่ กฎหมายกำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีการแสดงสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่ ในที่ทำงานไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่และการเฝ้าระวังไม่มีการทำผิดกฎหมาย ๓) สร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้มีการ "ลด ละ เลิก" บุหรี่ ๔) สร้างทักษะส่วนบุคคล เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความ เข้าใจในปัญหาของกัรสูบบุหรี่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ และการเฝ้าระวัง ไม่ให้ร้านค้าทำผิดกฎหมาย และ ๕) สร้างระบบบริการสุขภาพโดยให้มีการ บริการช่วยเหลือเพื่อคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้มากยิ่งขึ้น</p>
<p>นายวิษณุ จันทร์โต หัวหน้ากร กสู่มงานปฎิบัติการที่ ๕๕๖ สิบสาม กรมการปกครอง</p>	<p>ในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้ ได้มีการตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดกฏหมายอย่างต่อเนือง รวมทั้ง แจ้งให้ถือการตั้งกรมการจับกุมบุหรี่ปิดกฏหมาย โดยเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจับกุม เหล้าและบุหรี่ปิดกฏหมายและส่งมอบของกลางให้กับตำรวจเพื่อส่งมอบให้ กรมสรรพสามิตต่อไป โดยกรมสรรพสามิตได้ประเมินค่าปรับโดยคิดเป็นเงิน จำนวนหลายร้อยล้านบาท</p>
<p>Dr. Adriana Blanco Marquizo หัวหน้าสำนักเลขาธิการครอบครัว องค์การอนามัยโลก</p>	<p>ขอชื่นชมประเทศไทยที่มีการดำเนินงานอย่างดีมากรวมทั้งชี้ให้เห็น ในบทบาทของท้องถิ่นว่าต้องดำเนินการอย่างไรที่ครอบครัวผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประเทศไทยเป็นตัวอย่างการถอดชุดเรียนรู้ที่ดีสำหรับอีกหลาย ประเทศ เนื่องจากวิธีการดำเนินงาน ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในระดับรากฐานอย่างแท้จริง ทำให้เห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับชาติ ไปสู่ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มีความหวังในเรื่อง ความท้าทาย ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในภาคดำเนินงาน การบังคับใช้กฎหมาย และการควบคุมยาสูบ รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนที่เป็น เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดำเนินงานร่วมกันในกรณีนี้คือ ใช้กฎหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ รวมถึง การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภายในประเทศ เพื่อควบคุมและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจาก โทษพิษภัยและผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อร่วมทบทวนกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการควบคุม ยาสูบของประเทศไทย และประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) ทั้งด้านวิชาการและการเงิน รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการ ดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ</p>

ผู้แจ้ง	รายละเอียด
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกต่อไป
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	มีความยินดีและชื่นชมการทำงานของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ทำงานนี้มา ๔๐ ปี องค์การอนามัยโลกเคยมาประเมินประเทศไทยเมื่อ ๓๕ ปีก่อน ได้ให้คำแนะนำว่าประเทศไทยควรจะต้องมีการทำงานในส่วนภูมิภาคคือลงพื้นที่ทั้งในส่วนราชการและบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีกลไกการทำงานในพื้นที่ในรูปของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวลงไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเกิดกระบวนการการแก้ปัญหาร่วมกัน
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคมส่วนรวม และขอให้เชื่อมั่นว่า "ณของกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย" เพราะงานทุกภาคีเครือข่ายคืองานของกระทรวงมหาดไทยที่ชาวมหาดไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่หลากหลายต่าง ๆ ก็ต้องร่วมแก้ไขปัญหากันไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 โทร. ๐-๒๒๒๓-๕๒๕๙